



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุ่มกฎหมายและคดี

ที่

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว กลุ่มกฎหมายและคดีจึงขอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือนี้ ให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

(นายวิษระ เอี่ยมกุลวรพษ์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

(นางลัดดา ท่าพริก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	มาตรการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน		รายละเอียด (ถ้ามี)
			มี	ไม่มี	
๑.	ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตราด	/		ผู้บริหารดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความตระหนักให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในคราวประชุมผู้บริหาร ส.นง.เขต/ผอ.ร.ร.ในสังกัด
๒.	ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	/		การให้ความรู้หน้าเสาธง ทุกเช้าวันจันทร์/ถ่ายทอดความรู้ตามเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงาน

ผลการดำเนินงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เห็นตัวอย่างที่ดีในตัวผู้บังคับบัญชาในการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเกิดความตระหนักรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทานการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณ ใช้ยุทธวิธีดำเนินกิจกรรมแฝงในโครงการจัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขต/ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ปัญหา/อุปสรรค บางเวลาระบบโสตทัศนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกิดขัดข้อง/ลำโพงเสียงเบาหรือมีคลื่นเสียงรบกวน ทำให้เกิดปัญหาในการรับฟังการถ่ายทอดทางเสียง

ข้อเสนอแนะ จัดงบประมาณในการบำรุงรักษาโสตทัศนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดเวลา

ผลสัมฤทธิ์ เกิดผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	มาตรการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน		รายละเอียด (ถ้ามี)
			มี	ไม่มี	
๑.	บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	1. ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ 2. ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด 3. เครือข่ายปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด	/	/	ออกให้คำแนะนำปรึกษาแก่โรงเรียน โดยร่วมกับคณะอนุ กตปน. ซึ่งมีบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็นกรรมการในศูนย์ฯ โดยศูนย์มีสำนักงาน สกสศ.เป็นเจ้าภาพ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อทำหน้าที่ดูแล สอดส่องความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์/ความรุนแรงในการทุจริตในจังหวัด

ผลการดำเนินงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โทษและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำความผิด เป็นการป้องปรามมิให้บุคลากรในสังกัดคิดที่จะกระทำความผิด สำหรับการเข้าร่วมเครือข่ายเกิดผลดีด้านการรับรู้ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ด้านการทุจริต รูปแบบการทุจริตใหม่ๆ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องจากผู้มีวิชาชีพเดียวกัน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณ ใช้ยุทธวิธีดำเนินกิจกรรมแฝงในโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค การไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการของตนเอง ทำให้ความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนมีน้อย โดยที่เป้าหมายผู้รับบริการมีมาก ไปแนะนำไม่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการให้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคดี

ผลสัมฤทธิ์ เกิดผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด**

ที่	มาตรการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน		รายละเอียด (ถ้ามี)
			มี	ไม่มี	
๑.	จัดทำระบบตรวจสอบ ควบคุม และ ถ่วงดุลให้เหมาะสม	1. จัดกิจกรรมตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน 2. จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารราคากลาง ทางประกาศและเว็บไซต์ 3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ	/		
๒.	สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กับภาคเอกชน	โครงการสำนักงานเขต พื้นที่ ก า ร ศึ ก ษ า ประถมศึกษาตราดพบ ประชาชน	/		จัดจ้างเคเบิลทีวี สื่อ ท้องถิ่นจังหวัดตราดออก รายการกิจกรรม โครงการ ที่หน่วยงานได้ ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน โครงการดังกล่าวทำให้หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีระบบควบคุม ตรวจสอบ ที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจได้ ทั้งระบบดังกล่าวได้ช่วยลดช่องว่าง และโอกาสในการกระทำทุจริต การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผย โปร่งใส

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณ 1,000 ต่อเดือน

ปัญหา/อุปสรรค -

ข้อเสนอแนะ -

ผลสัมฤทธิ์ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด


ที่	มาตรการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลดำเนินงาน		รายละเอียด (ถ้ามี)
			มี	ไม่มี	
๑.	พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างจังหวัดคุณธรรม ด้านทุจริต 2.โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างข้าราชการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต	/	/	สำนักงานจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพโครงการจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. 62 มีวิทยาลัษชุมชนตราด จัดวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สูงจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับทราบข้อกฎหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ตลอดจนหลักและแนวคิดในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการที่ 2 ใช้งบประมาณ 1,200 บาทเป็นค่าวิทยากร

ปัญหา/อุปสรรค ระยะเวลาจัดอบรมสั้นเกินไป

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรกำหนดระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสม


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายวัชร เอี่ยมกุลวรพงษ์)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

